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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.256๖ (ครั้งที่ ๑) 

วันที่ ๑๕  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256๖ เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

---------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชือ่  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 ๑ นายเสถียร  นนทะเสน ประธานสภาฯ เสถียร  นนทะเสน 
 ๒ นายชาตรี  ศรีสะอาด รองประธานสภาฯ ชาตรี  ศรีสะอาด 
 ๓ นายสามารถ  ทองมวล เลขานุการสภาฯ สามารถ  ทองมวล 
 ๔ นางพิศมัย  โพธิ์ศรี ส.อบต.หมู่ที่ 1 พิศมัย โพธิ์ศรี 
 ๕ นายสมบัติ  แสนภพ ส.อบต.หมู่ที่ 2 สมบัติ  แสนภพ 
 ๖ นายสมชัย  ไชยเศษ ส.อบต.หมู่ที่ 3 สมชัย  ไชยเศษ 
 ๗ นายประเสริฐ  สุขเกษม ส.อบต.หมู่ที่ 4 ประเสริฐ  สุขเกษม 
 ๘ นายอุทัศ  พลเขตต ์ ส.อบต.หมู่ที่ 5 อุทัศ  พลเขตต์ 
 ๙ นายสมพล  มรรคนา ส.อบต.หมู่ที่ 7 สมพล มรรคนา 
๑๐ นายประถม   เนาวรัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 ประถม  เนาวรัตน์ 
11 นายจิตต์ เกษีสังข ์ ส.อบต.หมู่ที่ 9 จิตต์ เกษีสังข์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายแสวง  เชื้อทอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แสวง  เชื้อทอง 
๒ นายประทีป  รักชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประทีป  รักชาติ 
๓ นายวิจิตร  สมบรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล วิจิตร  สมบรรณ 
๔ นายบรรจง  ดวงจิตต์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล บรรจง  ดวงจิตต์ 
๕ นายจิรศักดิ์ ปัญญาคม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จิรศักดิ์  ปัญญาคม 
๖ นางจิรฐา  ปิยะวงษ ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต.หมากเขียบ จิรฐา ปิยะวงษ์ 
๗ นางสาวจิราพร พูลอ่อน ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.หมากเขียบ จิราพร  พูลอ่อน 
๘ นายสมเกียรติ  รัศมี ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.หมากเขียบ สมเกียรติ  รัศมี 
9 นางรัชนีกรณ์  แสนพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ รชันีกรณ์  แสนพันธ์ 

10 นายช านาญ  รองเมือง นิติกรช านาญการ ช านาญ รองเมือง 
11 นายอนุสรณ์  กานกายันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อนุสรณ์  กานกายันต์ 
12 นางรวิสรา  รัศม ี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม รวิสรา รัศมี 
13 นางสาวศรัญญา ก่อพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศรัญญา ก่อพันธ์ 
14 นางสาวอรอุมา  เนาวรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อรอุมา  เนาวรัตน์ 
 

ผู้มาประชุม     จ านวน  11  คน 
ผู้ไม่มาประชุม     จ านวน    0  คน 
ผู้มาร่วมประชุม     จ านวน  14  คน 
เริ่มประชุม   เวลา 09.00 น.  
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นายสามารถ  ทองมวล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาองค์การ 
  เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เข้าประชุมสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญ

ท่านเสถียร นนทะเสน ประธานสภาฯ ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ ๑) 
ครับ 

 ประธานสภาฯ เชิญทุกท่านยืนขึ้น และเชิญท่านรองประธานสภาฯ จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกัน 

 

นายเสถียร  นนทะเสน กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖6 (ครั้งที่ ๑)  
   ประธานสภาฯ และอ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ สมัย

สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ ๑) ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 และอ่านประกาศก าหนดสมัยประสามัญประจ าปี 
2566 และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน 
กุมภาพันธ์  พ.ศ.2566 

 

นายเสถียร  นนทะเสน อ่านประกาศก าหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 2566 และสมัย 
  ประธานสภาฯ สามัญสมัยแรกของปีถัดไปคือ ระหว่างวันที่ 1 -15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.

2567 มีก าหนดระยะเวลา 15 วัน 
   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานสภาฯ  แจ้งต่อที่ประชุม 
 

นายเสถียร  นนทะเสน  กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ คือกระผมได้รับร้องเรียนจากราษฎร 
   ประธานสภาฯ บ้านอีหล่ า หมู่ที่ 8  ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในเรื่องน้ าอุปโภค 

เนื่องจากยังไม่มีน้ าประปาใช้ จ านวน 8 ครอบครัว จึงน าแจ้งที่ประชุมสภาฯ ไว้
ล่วงหน้าก่อนส่วนรายละเอียดจะให้เจ้าของพ้ืนที่ได้อภิปรายในที่ประชุมสภาฯ 
ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 13 เดือน ธันวาคม 
พ.ศ.2565 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ท่านสมาชิกสภาฯ ก็รับเอกสารแล้ว ก็ได้ศึกษาแล้ว ก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
  ประธานสภาฯ ได้พิจารณาหรือเพ่ิมเติมแก้ไขตรงไหนอย่างไร เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
 

นายเสถียร  นนทะเสน ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ  เห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรอง 
  ประธานสภาฯ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ สมัยวิสามัญ สมัย

ที่ 2 ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 ด้วย
การยกมือครับ 
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นายสามารถ  ทองมวล มติทีป่ระชุมสภาฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
  เลขานุสภาฯ ต าบลหมากเขียบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ ๑) ลง

วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 ด้วยคะแนน 9 เสียง งดออกเสียง 2 
เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 

2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 14 เดือน ธันวาคม 
พ.ศ.2565 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ท่านสมาชิกสภาฯ ก็รับเอกสารแล้ว ก็ได้ศึกษาแล้ว ก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
  ประธานสภาฯ ได้พิจารณาหรือเพ่ิมเติมแก้ไขตรงไหนอย่างไร เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
 

นายเสถียร  นนทะเสน ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ  เห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรอง 
  ประธานสภาฯ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ สมัยวิสามัญ สมัย

ที่ 2 ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 ด้วย
การยกมือครับ 

 

นายสามารถ  ทองมวล มติที่ประชุมสภาฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
  เลขานุสภาฯ ต าบลหมากเขียบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ 2) ลง

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 ด้วยคะแนน 9 เสียง งดออกเสียง 2 
เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 พิจารณาอนุมัติการโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคม
ศิลาราม  

 

นายเสถียร  นนทะเสน เชิญท่านจิรศักดิ์  ปัญญาคม รองปลัด อบต.หมากเขียบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
  ประธานสภาฯ สภาฯ 
 

  นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน 
 รองปลัด อบต.หมากเขียบ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าประชุมสภาฯ 

ทุกท่านครับ อยู่ในระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการโอนเพ่ิม -โอนลด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือด าเนินโครงการ
ก่อสร้างรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม สืบเนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาด าเนินการก่อสร้าง
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ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม และด าเนินการสร้างรั้วแต่รั้วมีแต่
ด้านหน้าของศูนย์ฯ และในข้อบัญญัติตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 300,000.- บาท ทางคณะ
ผู้บริหารจึงน าเข้าที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือให้
เพียงพอในการด าเนินโครงการเพราะจะต้องก่อสร้างรั้วให้เต็มพ้ืนที่ของศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลารามเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยให้กับเด็ก
นักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 โอนเพิ่มงบประมาณ 
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 งาน  ก่อสร้าง 
 ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

รายการ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม
ตั้งจ่ายไว้  300,000.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
300,000. -บาท โอนเ พ่ิมจ านวน 200,000. -บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จ านวน 500,000.-บาท 

โอนลดงบประมาณ 
1.แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
  งาน บริหารงานทั่วไป 
  ประเภท        เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  รายการ เงินเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งไว้  300,000.-

บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  165,000.-บาท 
 โอนลดจ านวน  160,000.-บาท   

งบประมาณคงเหลือหลังโอน  5,000.-บาท 
2.แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
   งาน ก่อสร้าง 
   ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ 
   รายการ ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่ า K)  ตั้ งจ่ าย ไว้ 

50,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  50,000.-
บาท  โอนลดจ านวน 40,000.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 10,000.-บาท 

   รวม  2  รายการโอนลดงบประมาณทั้งสิ้น  200,000.-บาท 
  ทั้งหมดคือรายละเอียดการโอนเพ่ิม-โอนลดงบประมาณงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม  ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ เพื่อ 
  ประธานสภาฯ ความปลอดภัยของนักเรียน จึงต้องโอนงบประมาณมาเพ่ิมเพ่ือด าเนินโครงการ 

หากที่เด็กนักเรียนเดินออกจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯ ไปโดยที่เราไม่รู้หาก
เกิดอุบัติ เหตุขึ้นมาซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้น ครับ งบประมาณที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 
300,000.-บาท โอนเพ่ิมมาอีก จ านวน 200,000.- บาท ลดจากเงินเดือน
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ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและเงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) 
ครับ  

 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
  ประธานสภาฯ 
ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
 

นายเสถียร  นนทะเสน หากไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ เห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  
  ประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติอนุมัติการโอนเพ่ิม-โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดนิคมศิลาราม ด้วยการยกมือ 

 

นายสามารถ  ทองมวล มติที่ประชุมสภาฯ  มีมติอนุมัติการโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณรายจ่าย 
  เลขานุการสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 2 
เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -พ.ศ.2570) 
แก้ไขครั้งท่ี1/2566                                                             

 

นายเสถียร  นนทะเสน เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

นางจิรฐา  ปิยะวงษ ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าประชุมสภาฯ 

ทุกท่านคะ อยู่ในระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2566 -พ.ศ .2570)  แก้ ไ ขครั้ งที่ 1 /2566  หนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
ก าหนดว่า เมื่อมีราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
หมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  13 ลง
รายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 - 2580) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศใน  ราชกิจจานุเบกษา โดยเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการด าเนินการ “แก้ไข”  
2.2 ได้มีราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดังนั้น
ภายใน 120 วัน ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ จะต้องด าเนินการ
“แก้ไข” ให้แล้วเสร็จ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

    3. กฎหมาย/ระเบียบ        
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3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
ข้อ 4 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขของผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือแผนการด าเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิม
เปลี่ยนไป 
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารถิ่น 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

3.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 
19 สิงหาคม 2566 ประเด็นที่ 12.การประกาศใช้แผนเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้ 

(1) ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ 12.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) 
ปรับใช้ในส่วนที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกันกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 

(2) ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ 12.2 ในระยะเริ่มแรกของการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 
2570) ฯลฯ   

(3) ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ 12.3 การลงหมุดหมายใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ภายหลัง ตามข้อ 12.2 
หรือภายหลังที่มีราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันแล้ว ฯลฯ  

3.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 
ตุลาคม 2565 ข้อ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้รูปแบบบัญชีโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามรูปแบบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ตามปกติเมื่อมีราชกิจจา
นุเบกษา ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.
2566 - 2570) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จเป็นดุลย
พินิจของผู้บริหารท้องถิ่น กรณียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่งชาติ  ฉบับที่  13 เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  ( SDGs) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ไม่มีข้อมูล
ที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องด าเนินการน าข้อมูล  มาลงในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

3.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว ....... ลงวันที่      
กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ 

(1) ข้อ 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี  (พ.ศ.2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
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(พ .ศ .2566 - 2570)  เป้ าหมายการ พัฒนาที่ ยั่ งยื น  ( Sustainable 
Development Goals : SDGs) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นเชิงพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหน้าที่ และ
อ านาจ ฯลฯ 

(2) ข้อ 4. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่สามารถด าเนินการ
น าหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.
2566 - 2570) มาลงรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2๕80) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การ
ปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และตามข้อ 1 ให้เป็นดุลย
พินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการผ่อนผันการด าเนินการกรณีดังกล่าว คะ 

ส่วนเอกสารที่อยู่ในมือของท่านสมาชิกสภาฯ ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ดู
ตามเอกสารเป็นบัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -
2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ดิฉันจะขอชี้แจงรายละเอียด
พอสังเขป ดังนี้  

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ภาพรวม (ยุทศาสตร์ศาสตร์
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ฉบับที่ 13 และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ประกอบด้วย 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จ านวน 6 ยุทธศาสตร์   
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  จ านวน 13 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ   
-เป้าหมายพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) จ านวน 17 เป้าหมาย 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม (เป้าหมายการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

     -เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จ านวน  17  เป้าหมาย 
     -ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน  5  ยุทธศาสตร์ 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน 5  ยุทธศาสตร์   
-ยุทธศาสตร์องค์การาบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ   จ านวน 6  
ยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ภาพรวม (ยุทศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์ แผนงาน ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก)  ประกอบด้วย 
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-ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  จ านวน  6  
ยุทธศาสตร์ 

-กลยุทธ์  จ านวน  16  กลยุทธ์ 
-แผนงาน  จ านวน 6  แผนงาน 
-หน่วยงานที่รับผิดชอบ  จ านวน 5 หน่วยงาน 
ทั้งหมดคือรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

แก้ไขครั้งที่ 1/2566 คะ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน  ขอขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัด ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570  แก้ไขครั้งที่ 1/2566  ครับ  มีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดหรือไม่ที่จะเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัยก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ  
เป็นการเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุม มีหรือไม ่

 

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
 

นายเสถียร  นนทะเสน หากไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ ที่จะสอบถามหรือเพ่ิมเติม หากไม่มีสมาชิกสภาฯ  
  ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2670) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566  ด้วยการยกมือครับ 
 

นายสามารถ  ทองมวล ทีป่ระชุมสภาฯ  มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2670) 
 เลขานุการสภาฯ แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  เป็น

เอกฉันท ์
 

นายเสถียร  นนทะเสน ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 6   
  ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน กระผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบทุก 
  ประธานสภาฯ ท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 

ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน ทุกภาคส่วน ที่ช่วยกันด าเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ให้เสร็จสมบูรณ์ลุล่วง
ไปด้วยดี ครับ  

 

นายสมบัติ  แสนภพ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน กระผมนายสมบัติ  แสนภพ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ในตอนนี้
ต าบลหมากเขียบของเราก็ได้รับความเดือนร้อนจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้
ตั้งอยู่ภายในต าบลหมากเขียบของเรา ไม่ว่าจะเป็นโรงผลิตน้ าแข็ง โรงสีข้าว โรง
ผลิตยางมะตอย โรงผลิตปูนซีเมนต์ โรงโม่หิน กระผมจะเรียนปรึกษาทาง
สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรในเรื่องฝุ่นละออง มี
ปัญหาของเกษตรกรในเรื่องการท าสวนท าไร่ท าการเกษตรต่างๆ เรื่องน้ าที่ไม่
เพียงในการท าเกษตรกรรม โรงงานดังกล่าวไม่ได้น าเรื่องที่จะด าเนินการตั้ง
โรงงานมาผ่านประชาคมขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ผู้ประกอบ
ได้ไปติดต่อขอตั้งโรงงานอยู่ที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ  และเรื่อง
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ของฟาร์มเลี้ยงหมูก็มีปัญหาอยู่เช่นกันส่งกลิ่นสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้บริเวณฟาร์มเลี้ยงหมู ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณทางท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ครับ ในเรื่องของโรงน้ าแข็งเป็นสิ่งที่น่า 
  ประธานสภาฯ กลัวมากหากเกิดการระเบิดขึ้นมา เพราะทางโรงงานน้ าแข็งได้น าสารแอมโมเนีย

น ามาใช้ในการเร่งน้ าน้ ากลายเป็นน้ าแข็ง  ในส่วนของโรงสีข้ าวก็เช่นกันเรื่อง
ของฝุ่นละอองที่พ่นออกมาตอนที่ก าลังสีข้าวส่งผลกระทบ  เชิญท่านหัวหน้า
ส านักปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

 

นางจิรฐา  ปิยะวงษ ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน 
 หัวหน้าส านักปลัด สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน สืบเนื่องจากทางท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ได้อภิปรายในเรื่อง
ของโรงงานอุสาหกรรมที่ส่งผลกระทบภายในต าบลหมากเขียบในส่วนของโรงสี
ข้าวทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริการส่วนต าบลหมากเขียบ ก็ได้ด าเนินการเข้า
ไปตรวจสอบและให้ค าแนะน าทางผู้ประกอบการแล้ว และให้ด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องในส่วนที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเรื่องของความ
สะอาด หน่วยงานที่มาตรวจจะเป็นสาธารณสุขจังหวัดและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ศรีสะเกษ ในส่วนของโรงงานน้ าแข็งทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบก็ได้ด าเนินการแนะน าในเรื่องของบ่อพักน้ าเสียที่ตอนนี้ส่ง
ผลกระทบด้านมลพิษทางน้ าเช่นกันก็ให้ค าแนะน าและให้แก้ไขก็ได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีได้แก้ไขไปแล้ว บ่อพักน้ าเสียที่อยู่หน้า
โรงงานก็แนะน าให้ผู้ประกอบได้ปลูกต้นธูปเพ่ือเป็นการกรองน้ าเพ่ือให้สะอาด
ขึ้นอีกทางหนึ่ง ส่วนโรงโม่หินวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะด าเนินการเข้าไปตรวจสอบ
ขอบคุณคะ่ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัดที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ กระผมก็ขอ 
   ประธานสภาฯ ฝากทางเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบคอกเลี้ยงหมูทางบ้านหนองตาสี 

หมู่ที่ 6 ด้วยเป็นฟาร์มเลี้ยงเล็กๆ ครับ 
 

นางพิศมัย  โพธิ์ศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน  ดิฉันนางพิศมัย โพธิ์ศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ดิฉันขอเรียน
สอบถามทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในเรื่องที่ดิฉันได้เรียนปรึกษาไปแล้วใน
คราวการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว ในเรื่องของการซ่อมแซมถนนจากบ้านหมาก
เขียบไปบ้านกลาง มีช่วงหนึ่งที่เกิดการช ารุดเสียหายสัญจรล าบากอาจเกิด
อุบัติเหตุได้ง่าย หากมีงบประมาณก็ขอให้ท่านได้ซ่อมแซมให้ด้วย คะ 

 

นายสามารถ  ทองมวล เรียนทา่นประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน 
  เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน กระผมนายสามารถ ทองมวล เลขานุการสภาฯ กระผมมีเรื่องที่
จะขอแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ สืบเนื่องจากทางผู้น าท้องที่ได้ร่วมประชุมกับนิคม
สร้างตนเองในการขอใช้ที่ดินของนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า บริเวณ 8 แยกเนื้อ
ที่ประมาณ 12 ไร่  และในการเข้าไปท าประโยชน์ในที่ดินของนิคมสร้างตนเอง
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ห้วยคล้าสามารถท าได้ แต่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ใดๆ ได้ ทางนิคมสร้าง
ตนเองห้วยคล้าขอสงวนสิทธิ์ในที่ดินตรงนี้ไว้ และทางผู้น าท้องที่ก็ได้สอบถาม
เรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือสร้างบ้านผู้ยากไร้เข้าที่ประชุม ทางนิคมสร้าง
ตนเองห้วยคล้าแจ้งอนุมัติสามารถด าเนินการได้ แต่เรายังไม่มีงบประมาณน ามา
สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ 

  ในเรื่องของตลาดบ้านนิคมห้วยคล้า ทางนิคมสร้างตนเองห้วยคล้าไม่ให้
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ด าเนินการให้ผู้ประกอบการประมูล
ตลาด เนื่องจากทางนิคมสร้างเองห้วยคล้าให้ความเห็นว่าทางผู้ประกอบใน
ตลาดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหากมีการประมูลตลาด ก็ขอให้ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ ได้ด าเนินการเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้น
จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบความคืบหน้า ครับ 

 

นายประเสริฐ  สุขเกษม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน 
  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ  สุขเกษม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 กระผม
อยากเรียนถามในเรื่องของน้ าปาประปา ของหมู่ที่ 4 ได้ท าหนังสือแจ้งมาทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบไปนานแล้วเรื่องการวางท่อเมนต์ก็ขอฝาก
ทางกองช่างได้ด าเนินการต่อไปด้วยครับ 

  เรื่องของการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่กระผมได้ท าหนังสือเพ่ือน าเข้าที่ประชุม
สภาฯ เพ่ือพิจารณาแต่วันนี้ไม่มีญัตติเรื่องนี้เข้าก็ขอฝากทางคณะผู้บริหารทาง
เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการให้ด้วยในคราวการประชุมครั้งถัดไป 

  เรื่องของกระจกนูนติดตั้งตามแยกต่างๆ ภายในต าบลหมากเขียบ เป็น
เรื่องท่ีส าคัญก็ขอให้ด าเนินการให้ด้วยครับหากมีงบประมาณ 

  เรื่องของตลาดบ้านนิคมห้วยคล้าตอนนี้มีการแก้ไปและด าเนินการไป
แล้วเนื่องจากไม่ได้รับแจ้งปัญหาเข้ามานานแล้ว และเรื่องการประมูลกระผมก็
ไม่เห็นด้วยครับ 

 

   นายประถม  เนาวรัตน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน 
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน กระผมนายประถม  เนาวรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ก็
ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 1 
เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุม ครับ ในเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
ผ่านมาของสมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็สามารถด าเนินการแก้ไขไปแล้ว แต่ท่าน
สมาชิกสภาฯ มาดูของบ้านอีหล่ า หมู่ที่ 8 มีปัญหามานานมากยังไม่ได้รับการ
แก้ไข ในเรื่องการของบประมาณต่างๆ มาด าเนินขยายเขตประปาขององค์การ
บริการส่วนต าบลหมากเขียบครับ ประชาชนที่จะต้องใช้น้ านี้  มีจ านวน 8 
ครัวเรือน เพราะตอนนี้ต าบลหมากเขียบ มีโรงงานน้ าแข็งน้ าผิวดินโดนสูบไป
เพ่ือผลิตน้ าแข็งจึงไม่สามารถใช้น้ าผิวดินเพ่ือน าน้ ามาอุปโภคในครัวเรือนได้ 
กระผมก็ได้ด าเนินการตรวจสอบระยะทางของการวางท่อจากหมู่ที่ 7 มามี
ระยะทางมากเกินไปงบประมาณคงไม่เพียงพอในการด าเนินการจึงต้องมา
ตรวจสอบระยะทางการเดินท่อต่อจากหมู่ที่  8 บริเวณร้านบ้านเฮา ซึ่งมี
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ระยะทางไม่ไกลมากนักคงจะใช้งบประมาณไม่มากเท่าไหร่ หากมีงบประมาณ
มาด าเนินการก็เป็นสิ่งที่ดีกระผมก็ได้รับการร้องทุกข์จากประชาชนเข้ามาแล้วมี
ปัญหามานานมากแล้ว กระผมก็ได้น าเรียนปรึกษาในการประชุมสภาฯ ทุกสมัย
การประชุมสภาฯ หากไม่มีงบประมาณจริงๆ กระผมก็ต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 จากการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาด าเนินการแทน เพ่ือ
บรรเทาทุกข์บรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน ครับ 

  ในส่วนของเรื่องตลาดตอนนี้ด าเนินการเก็บค่าเช่าได้เป็นปัจจุบันแล้ว 
แต่ก็ขอฝากแผงนอกตลาดที่ไม่สามารถเก็บได้ก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้
ด าเนินการให้ด้วยครับ ไม่อยากให้เกิดปัญหาตามมาอีกครับ 

 

นายอุทัศ  พลเขตต ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน กระผมนายอุทัศ พลเขตต์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 กระผมมีเรื่องที่
จะสอบถามทางท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบและคณะผู้บริหารเรื่อง
กระจกนูนครับ ว่าเมื่อการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วว่างบประมาณจะเข้ามาหรือ
ยังครับ สามารถด าเนินการได้เลยหรือไม่อย่างไร 

 

นายชาตรี  ศรีสะอาด เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน 
รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน กระผมนายชาตรี  ศรีสะอาด รองประธานสภาฯ สืบเนื่องจาก
เส้นจากบ้านหนองอีหล่ า หมู่ที่ 10 ไปถนนหลวงหมายเลย 220 เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้งเกิดการสูญเสีย กระผมก็อยากให้ทางคณะผู้บริหารหากมีงบประมาณ
เข้ามาอยากให้ติดตั้งสัญญาณไฟแจ้งเตือนเพ่ือลดอุบัติเหตุให้ด้วยครับ 

  เรื่องของถนนที่ เกิดการช ารุดหากมีงบประมาณก็อยากให้เข้าไป
ซ่อมแซมให้เช่นกัน ครับ 

 

นายชาตรี  ศรีสะอาด เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ ในระเบียบวาระท่ี 6 ในเรื่องอ่ืนๆ 
 รองประธานสภาฯ  
 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม ครับในเรื่องของงบประมาณท่ีเข้ามาในตอนนี้ เป็นงบประมาณด้านรายจ่าย 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ประจ า แต่ในส่วนการแก้ไขปัญหาต่างๆ กระผมก็จะน าเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วน

ราชการร่วมกับทางคณะผู้บริหาร เพ่ือทางด าเนินการให้ ครับ 
 

นายสมบัติ  แสนภพ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน  ทางสมาชิกสภาฯ ก็ได้แจ้งปัญหาต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้านเข้ามา
เพ่ือสะท้อนปัญหา ครับ  เรื่องของตลาดบ้านนิคมห้วยคล้าก็ได้รับการแก้ไขไป
แล้ว ในส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ต้องได้รับการแก้ไขต่อไปครับ 

ในเรื่องของกระจกนูนภายในต าบลหมากเขียบ ก็มีความส าคัญช่วยลด
อุบัติเหตุได้มาก ครับ กระผมมีข้อคิดเห็นมาอยากได้กระนูนที่เป็นมาตรฐาน เอา
ของที่วัสดุทนทาน เพราะเราต้องเอาไปติดตั้งกลางแจ้ง ทนแดดทนฝน ครับ 
หากได้วัสดุที่ไม่คงทนจะสูญเสียงบประมาณไปโดยใช่เหตุครับ 

 



~ 12 ~ 
 

นายสมพล  มรรคนา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน กระผมนายสมพล มรรคนา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 กระผมมีเรื่อง
ที่ขอปรึกษาในเรื่องประปา หมู่ที่ 7 ที่ไม่สะอาด สืบเนื่องจากมีวัชพืชขึ้นบริเวณ
โรงสูบน้ าประปา หากมีงบประมาณมาก็อยากให้ทางคณะผู้บริหารมาแก้ไขให้
ด้วยครับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

 

นางจิรฐา  ปิยะวงษ ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน จะขอแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบผลการด าเนินโครงการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและท้องที่ พนักงานส่วนท้องถิ่น แบบบูรณาการ ผลคิด
เป็นร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์ คะ จึงเรียนเพ่ือทราบ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมจะขอให้ท่านแสวง 
 ประธานสภาฯ เชื้อทอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ตอบข้อซักถามของทาง

สมาชิกสภาฯ ที่ได้สอบถามเข้ามาครับ 
 

นายแสวง  เชื้อทอง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน 
นายก อบต.หมากเขียบ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน  
เรื่องที่ 1  ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้ช่วยกันด าเนิน

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์   

เรื่องที่ 2 ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทาง
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขึ้นเงินเดือนให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น มีผลวันที่ 1 
มีนาคม 2566   

เรื่องท่ี 3 กระผมก็ได้ไปประชุมเพ่ือรับนโยบายจากทางรัฐบาล รัฐบาล
เน้นย้ าในเรื่องการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   

เรื่องที่ 4 เรื่องของกระจกนูน กระผมก็เห็นด้วยกับทาง สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ 2 ก็ต้องจัดซื้อจัดจ้างเอาวัสดุที่ได้มาตรฐาน เพ่ือความคงทน ใช้งานได้
หลายปี   

เรื่องที่ 5 เรื่องถนนที่ช ารุด ก็ฝากท่านผู้อ านวยการกองช่างเข้า
ตรวจสอบซ่อมแซม   

เรื่องที่ 6 เรื่องบ้านผู้ยากไร้ ก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารเอาไปขอ
งบประมาณแล้วแต่ได้งบประมาณที่ได้ไม่เพียงพอในการก่อสร้าง ครับ  

เรื่องท่ี 7  เรื่องของตลาดนั้นการเก็บค่าแผง ค่าเช่า เป็นปัจจุบันแล้วใน
ส่วนที่ยังเก็บไม่ได้เราก็อย่าไปมีปัญหากับพ่อค้าแม่ค้าหากยังไม่ช าระ ก็ใช้
กฎหมายเข้าไปดูแลให้กับผู้ประกอบการหากยังไม่ช าระก็ด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป  

เรื่องที่ 8 ฝากผู้อ านวยการกองช่างได้ไปตรวจสอบขยายเขตประปา 
หมู่ที่ 8 ด้วยครับ 
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เรืองที่ 9 เรื่องของโรงสีข้าวที่สร้างผลกระทบต่อต าบลหมากเขียบ ก็
ขอให้ทางผู้น าท้องที่ ประชาวิจารณ์ ประชาคม ว่ามีผลกระทบอย่างไร รายงาน
เข้ามาก็จะด าเนินการหน่วยงานต่างๆ ต่อไป   

เรื่องที่ 10 เรื่องของยาเสพติดภายในต าบลก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้สอดส่องรายงานเขา้มาครับ เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน แจ้งท่านสมาชิกสภาฯในการยื่นเสียภาษีเงินได้ประจ าปี 2566 หากไม่สะดวก 
  ประธานสภาฯ ไปยื่นสรรพากรที่อ าเภอเมืองศรีสะเกษ แจ้งน าบัตรประจ าตัวของท่านและคู่

สมรส ให้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งยื่นให้ได้ ครับ  เรื่องการแจ้งซ่อมแซมระบบ
น้ าประปา ระบบไฟฟ้า ทางคณะผู้บริหารได้ตั้งกลุ่มไลน์ไว้เพ่ือแจ้งซ่อมแซมให้มี
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากมีจุดไหนช ารุดก็แจ้งในกลุ่มไลน์นี้ได้เลยครับ  

 

   นายประทีป รักชาติ ตอนนี้เราได้มีกลุ่มไลน์นี้ไว้แล้วครับ ก็ขอให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้เชิญท่าน 
รองนายก อบต.หมากเขียบ สมาชิกสภาฯ ที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนี้ได้เชิญเข้ากลุ่มได้เลยครับ 
 

นายประเสริฐ  สุขเกษม ครับ ในเรื่องกลุ่มไลน์นี้ก็เป็นสิ่งที่ดี ครับ กระผมก็อยากปรึกษาหากเจ้าหน้าที่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ผู้ปฏิบัติงานในจุดนี้ไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ หรือ ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้เราจะต้องแก้ไข

อย่างไร ครับ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดอีกหรือไม่ครับ  
   ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
 

นายเสถียร  นนทะเสน ถ้าหากไม่มีสมาชิกสภาฯ ที่จะเพ่ิมเติม กระผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ  
  ประธานสภาฯ ทุกท่านที่ได้มาร่วมการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2566  

(ครั้งที่ ๑) ในวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ในวันนี้ กระผมขอปิดการ
ประชุมสภาฯ ครับ 

 

ปิดการประชุมสภาฯ เวลา 11.20 น. 
 
 

                                (ลงชื่อ)        สามารถ  ทองมวล         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                    (นายสามารถ  ทองมวล) 
                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
  

                                (ลงชื่อ)        เสถียร  นนทะเสน           ผู้ตรวจรายงานรายงานการประชุม 
                                    (นายเสถียร  นนทะเสน) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
                                   (ลงชื่อ)     ประเสริฐ  สุขเกษม         ประธานกรรมการ  
                                       (นายประเสริฐ  สุขเกษม) 
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ หมู่ที่ 4 
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                                   (ลงชื่อ)        ประถม  เนาวรัตน์         คณะกรรมการ  
                                        (นายประถม  เนาวรัตน์) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ หมู่ที่ 8 

 
                                      (ลงชื่อ)      สมบัติ  แสนภพ          คณะกรรมการ/เลขานุการ  

                                (นายสมบัติ  แสนภพ) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ หมู่ที่ 2       


